

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

สมัยสามัญ สมัยแรก

วันพุธที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

๑	นายบุญชู ชาติสง	ประธานสภา อบต.
๒	นายไสว ทองภูบาล	รองประธานสภา อบต.
๓	นายประจวบ กุ่มนอก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๔	นายบุญเสง ศรีนาค	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๕	นางสุพิน จำปาโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๖	นายวิมล ลาดหลาว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๗	นายสัมพันธ์ ปะนามะตัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๘	นางดาวเรือง โสမ်คำพา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๙	นายทองรัตน์ ปฏิพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
๑๐	นางบัวพันธ์ ตรีสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๑	นายกรกต คัดได้	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒
๑๒	นายมนัส ดุลกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓
๑๓	นายจักรกริช วิวัฒน์บรรกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔
๑๔	นายโชคชัย บัวกุด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕
๑๕	นายอรรถพล จอกนาค	เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายคำสิงห์ กุณแก้ว	นายก อบต.
๒	นายคำกอง ทองด้วง	รองนายก อบต.
๓	นายคำพอง บุญลอยสงค์	รองนายก อบต.
๔	นางสาวพรหม หนองเหล็ก	เลขานุการนายก อบต.
๕	นางสาวลดาชาติ แผงแสงไพศาล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖	นางสาวดวงใจ ยืนยงชาติ	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๗	นายสมชาติ ช่างคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘	นางกรรณิการ์ สุตตาชาติ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙	นายนพรัตน์ ตอลรัมย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐	นายแสวง สุขวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๑	นางสาววรรณา ชาติดี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๒	นางกาญจนา บุญเจริญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๓	นางสาวสุรีย์ ชูรัมย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๑๔	นางสาวจรรยาพร วิวัฒน์บรรกุล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

๑๕	นายค่านาญ เข็มบุบผา	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑๖	นายณัฐพล คู่กระสังข์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๗	นางสาวสุนันทา สะเทือนรัมย์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
๑๘	จำเอกหญิงพรปวีร์ สิงห์รัมย์	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๑๙	นางสาวอมรรรัตน์ มหาตพรหม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๐	นายยุติธรรม ชุกกลิ่น	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๒๑	นายศักดิ์ชัย คำใส	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๒๒	นางนิภาพร ศรีวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓	นายเชิดศักดิ์ นาคมณี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๔	ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ เกตุไธสง	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
๒๕	นางสาวภัสราภรณ์ จันทร์ราช	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๒๖	นายเกรียงศักดิ์ นำมะโก	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๒๗	นางสาวสุวรรณา ปีกาเวสา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๒๘	นายสมพร จำเริญพูน	คนสวน
๒๙	นายเมธา จันโสภา	คนครัว
๓๐	นายณัฐวุฒิ มุกิตาพันธ์	คนงานทั่วไป
๓๑	นายจิระพันธ์ วันดีก	พนักงานขับรถยนต์
๓๒	นายเดียม ปุราเส	คนงานทั่วไป
๓๓	นางสาวหนูนา นาคนวล	จ้างเหมาบริการ
๓๔	นางลำไย ภาษี	ส.อบจ.บุรีรัมย์ เขตอำเภอหนองหงส์
๓๕	นายสุรพล สังข์รัมย์	กำนันตำบลเสาเดี่ยว หมู่ที่ ๖
๓๖	นายก้าน จันท์ศิริสุข	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๓๗	นายวุฒินันท์ สมบูรณ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
๓๘	นายสันติภาพ ชวดไธสง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
๓๙	นางสาวก้อ คำมูล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
๔๐	นายดิเรก นนทนา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
๔๑	นายบุญมา คำสุวรรณ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
๔๒	นายทองดี นาราช	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
๔๓	นางจันทิ ชาญตะกั่ว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
๔๔	นางน้อย ขอยืดกลาง	ประธาน อสม.ต.เสาเดี่ยว
๔๕	นายนิติ จิตดี	ผู้อำนวยการ รพ.สต.เสาเดี่ยว
๔๖	นายปณิธาน แจ่มแจ้ง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.

เมื่อได้เวลาประชุม เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดี่ยว ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดี่ยวเข้าห้องประชุมและนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดี่ยวเข้าประชุม จำนวน ๑๕ ท่าน ไม่มาประชุม จำนวน - ท่าน ในจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดี่ยวทั้งหมด ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ จึงได้เชิญนายบุญชู ชาติสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดี่ยว จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญชู ชาโสง
(ประธานสภา อบต.)

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว สมัยสามัญ สมัยแรก ขอเชิญครับ

นายอรรถพล จอกนาค
(เลขานุการฯ อบต.)

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กำหนด สมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายบุญชู ชาโสง

(นายบุญชู ชาโสง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔

นายบุญชู ชาโสง
(ประธานสภาฯ)

-ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ และแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ไปแล้วนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวได้ตรวจสอบ หากมีข้อความที่จะแก้ไขให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวได้

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายบุญชู ชาโรสง
(ประธานสภาฯ)

-เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวท่านใด ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวได้ยกมือ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๑๔	เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน
ลาประชุม/ขาดประชุม	จำนวน	-	ท่าน

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องด่วน

๓.๑ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวแถลงนโยบาย

นายบุญชู ชาโรสง
(ประธานสภาฯ)

-ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ได้กำหนดแนวทางไว้ว่า

ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

-ขอเชิญ นายคำสิงห์ กุนแก้ว นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว ขอเชิญครับ

นายคำสิงห์ กุนแก้ว
(นายก อบต.)

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว ดังนี้ครับ

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว
นายคำสิงห์ กุณแก้ว
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว
ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวและผู้ทรง
 เกียรติทุกท่าน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด
 ที่ ลต (ปร) ๐๐๐๒/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องการประกาศผล
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบประกาศ
 ผลการเลือกตั้งแล้วนั้น นั้นกระผม นายคำสิงห์ กุณแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เสาดเดียว ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว
 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเสาดเดียวที่เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลเสาดเดียวเป็นเอกสาร แจกให้
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม
 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
 (ถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
 องค์การบริหารส่วนตำบล” เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว
 ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของ
 ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและ
 ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการ
 ฝังเมือง
- ๑.๒ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- ๒.๒ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
- ๒.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
- ๒.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม **ประเพณีท้องถิ่น** ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ
- ๓.๒ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดึงดูดใจของท้องถิ่น
- ๓.๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย **แนวทางการพัฒนาดังนี้**

- ๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน
- ๔.๒ นำบริการไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๕.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ตามจารีตประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๗.๑ ส่งเสริมการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๘.๑ พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- ๘.๒ พัฒนาบุคลากร
- ๘.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
- ๘.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิย ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลเสาดิย ด้านหลัก ๆ ทั้ง ๘ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาตำบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ

ตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวทุกท่านด้วยความเคารพ กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทำเพื่อตำบลเสาดิยว

ทั้งนั้น เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้น มาดำเนินการแก้ไขและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญา รวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบแนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหลากหลายในตำบลของเรา จะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อนำพาพี่น้องประชาชนและองค์กรของเรามาสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

นายคำสิงห์ กุนแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว

ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม	-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลาและการเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕
นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ)	เชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจง
นางสาวลดาศาติ แพงแสงไพศาล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.)	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยวทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ ประจำปีในสมัยแรกของแต่ละปี
นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ)	ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว ได้พิจารณาเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ
นายประจวบ กุ่มนอก (ส.อบต. หมู่ ๑)	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประจวบ กุ่มนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เสนอ กำหนดสมัยประชุมสามัญ จำนวน ๔ สมัย
นางดาวเรือง โสมคำพา (ส.อบต. หมู่ ๘)	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางดาวเรือง โสมคำพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ รับรอง
นายกรกต คัดได้ (ส.อบต. หมู่ ๑๒)	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายกรกต คัดได้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ รับรอง
นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ)	ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี

<p>นายมนัส ดุกลงกลาง (ส.อบต. หมู่ ๑๓) นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายมนัส ดุกลงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาเดียว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ ขอเชิญครับ</p>																
<p>ที่ประชุม</p>	<p>-ไม่มี</p>																
<p>นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)</p>	<p>เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาเดียว ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาเดียว กรุณายกมือครับ</p>																
<p>มติดำเนินการที่ประชุม</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="446 526 925 571">เห็นชอบ</td> <td data-bbox="941 526 1085 571">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 526 1181 571">๑๔</td> <td data-bbox="1197 526 1276 571">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 571 925 616">ไม่เห็นชอบ</td> <td data-bbox="941 571 1085 616">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 571 1181 616">-</td> <td data-bbox="1197 571 1276 616">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 616 925 660">งดออกเสียง</td> <td data-bbox="941 616 1085 660">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 616 1181 660">๑</td> <td data-bbox="1197 616 1276 660">ท่าน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 660 925 705">ลาประชุม/ขาดประชุม</td> <td data-bbox="941 660 1085 705">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 660 1181 705">-</td> <td data-bbox="1197 660 1276 705">ท่าน</td> </tr> </table>	เห็นชอบ	จำนวน	๑๔	เสียง	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน	ลาประชุม/ขาดประชุม	จำนวน	-	ท่าน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๔	เสียง														
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน														
ลาประชุม/ขาดประชุม	จำนวน	-	ท่าน														
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>																
<p>นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)</p>	<p>ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาเดียว ได้พิจารณาเสนอกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ</p>																
<p>นายกรกต คิดได้ (ส.อบต. หมู่ ๑๒)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายกรกต คิดได้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ เสนอ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>																
<p>นายสัมพันธ์ ประนามะตั้ง (ส.อบต. หมู่ ๗)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์ ประนามะตั้ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ รับรอง</p>																
<p>นายบุญเสง ศรีนาค (ส.อบต. หมู่ ๓)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายบุญเสง ศรีนาค สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ รับรอง</p>																
<p>นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)</p>	<p>ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาเดียว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ ขอเชิญครับ</p>																
<p>ที่ประชุม</p>	<p>-ไม่มี</p>																
<p>นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)</p>	<p>เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาเดียว ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาเดียว กรุณายกมือครับ</p>																
<p>มติดำเนินการที่ประชุม</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="446 1769 925 1814">เห็นชอบ</td> <td data-bbox="941 1769 1085 1814">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 1769 1181 1814">๑๔</td> <td data-bbox="1197 1769 1276 1814">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1814 925 1859">ไม่เห็นชอบ</td> <td data-bbox="941 1814 1085 1859">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 1814 1181 1859">-</td> <td data-bbox="1197 1814 1276 1859">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1859 925 1904">งดออกเสียง</td> <td data-bbox="941 1859 1085 1904">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 1859 1181 1904">๑</td> <td data-bbox="1197 1859 1276 1904">ท่าน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1904 925 1948">ลาประชุม/ขาดประชุม</td> <td data-bbox="941 1904 1085 1948">จำนวน</td> <td data-bbox="1133 1904 1181 1948">-</td> <td data-bbox="1197 1904 1276 1948">ท่าน</td> </tr> </table>	เห็นชอบ	จำนวน	๑๔	เสียง	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน	ลาประชุม/ขาดประชุม	จำนวน	-	ท่าน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๔	เสียง														
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน														
ลาประชุม/ขาดประชุม	จำนวน	-	ท่าน														
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็น เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>																

- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็น ๔ สมัย และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ คือ สมัยแรก เดือนมกราคม ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ (กำหนดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔)
- สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕
- สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
- สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๒ การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ และระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้ชี้แจง
- นายอรรถพล จอกนาค (เลขานุการสภาฯ) **เรียนท่านประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวทุกท่าน**
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ ประจำปีในสมัยแรกของแต่ละปี
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้พิจารณาเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ
- นายประจวบ กุ่มนอก (ส.อบต. หมู่ ๑) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประจวบ กุ่มนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เสนอการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- นายทองรัน ปฏิพันธ์ (ส.อบต. หมู่ ๙) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทองรัน ปฏิพันธ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ รับรอง
- นายสัมพันธ์ ประนามะตัง (ส.อบต. หมู่ ๗) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์ ประนามะตัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ รับรอง
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
- ที่ประชุม** -ไม่มี
- นายบุญชู ชาโธสง เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่

(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน	๑๔	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน
	ลาประชุม/ขาดประชุม	จำนวน	-	ท่าน

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ คือ สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มต้นประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผน (สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน)

นายบุญชู ชาโธสง
(ประธานสภาฯ)

เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

นายแสง สุขวิเศษ
(นักวิเคราะห์ฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวทุกท่าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ โดยมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ

(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ

(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและ
เลขานุการ

(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จำนวน ๓ คน โดยให้เสนอชื่อครั้งละ ๑ คน พร้อมผู้รับรอง เชิญเสนอคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๑ เชิญครับ
- นางสุพิน จำปาโพธิ์ (ส.อบต. หมู่ ๔) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสุพิน จำปาโพธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ เสนอ นายวิมล ลาดหลาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๑
- นายทองรัน ปฏิพันธ์ (ส.อบต. หมู่ ๙) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทองรัน ปฏิพันธ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ รับรอง
- นายสัมพันธ์ ประنامهตั้ง (ส.อบต. หมู่ ๗) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์ ประنامهตั้ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ รับรอง
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) **ที่ประชุม** -ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) **ที่ประชุม** -ไม่มี
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) -เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายวิมล ลาดหลาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๑
- นางดาวเรือง โสมคำพา (ส.อบต. หมู่ ๘) -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว เชิญเสนอคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ
- นางดาวเรือง โสมคำพา (ส.อบต. หมู่ ๘) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางดาวเรือง โสมคำพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เสนอ นายประจวบ กุ่มนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๒
- นายบุญเสง ศรีนาค (ส.อบต. หมู่ ๓) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายบุญเสง ศรีนาค สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ รับรอง
- นายจักรกริช วิวัฒน์บรรกุล (ส.อบต. หมู่ ๑๔) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายจักรกริช วิวัฒน์บรรกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ รับรอง
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) **ที่ประชุม** -ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) **ที่ประชุม** -ไม่มี
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ) -เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประจวบ กุ่มนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๒
- นายทองรัน ปฏิพันธ์ (ส.อบต. หมู่ ๙) -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว เชิญเสนอคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ
- นายทองรัน ปฏิพันธ์ (ส.อบต. หมู่ ๙) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทองรัน ปฏิพันธ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เสนอ นายกรกต คัดได้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๓

- นายโชคชัย บัวกุด (ส.อบต. หมู่ ๑๕) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายโชคชัย บัวกุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ รับรอง
- นางบัวพันธ์ ตรีสุวรรณ (ส.อบต. หมู่ ๑๑) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางบัวพันธ์ ตรีสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ รับรอง
- นายบุญชู ชาโรสง (ประธานสภาฯ) -ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
- ที่ประชุม** -ไม่มี
- นายบุญชู ชาโรสง (ประธานสภาฯ) -เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายกรกต คิดได้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๓
- สรุปคณะกรรมการพัฒนา ๓ คน คือ
- ๑.นายวิมล ลาดหลาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
 - ๒.นายประจวบ กุ่มนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
 - ๓.นายกรกต คิดได้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒
- ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามท่านด้วยครับ

๔.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน (สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน)

- นายบุญชู ชาโรสง (ประธานสภาฯ) -เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ
- นายแสวง สุขวิเศษ (นักวิเคราะห์ฯ) -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวทุกท่าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ โดยมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
- ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

- นายบุญชู ชาโรสง (ประธานสภาฯ) -ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว จำนวน ๓ คน โดยให้เสนอชื่อครั้งละ ๑ คน พร้อมผู้รับรอง เชิญเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๑ เชิญครับ

- นางดาวเรือง โสมคำพา (ส.อบต. หมู่ ๘) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางดาวเรือง โสมคำพา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เสนอ
นางสุพิน จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๑
- นายทองรัน ปฏิพันธ์ (ส.อบต. หมู่ ๙) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทองรัน ปฏิพันธ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ รับรอง
- นายสัมพันธ์ ประนามะตัง (ส.อบต. หมู่ ๗) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์ ประนามะตัง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ รับรอง
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภา) **ที่ประชุม** -ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
-ไม่มี
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภา) -เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นางสุพิน จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๑
-ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว เชิญเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ
- นายทองรัน ปฏิพันธ์ (ส.อบต. หมู่ ๙) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทองรัน ปฏิพันธ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เสนอ
นางดาวเรือง โสมคำพา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๒
- นายบุญแสง ศรีนาค (ส.อบต. หมู่ ๓) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายบุญแสง ศรีนาค สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ รับรอง
- นายจักรกริช วิวัฒน์บรรกุล (ส.อบต. หมู่ ๑๔) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายจักรกริช วิวัฒน์บรรกุล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ รับรอง
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภา) **ที่ประชุม** -ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
-ไม่มี
- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภา) -เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นางดาวเรือง โสมคำพา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๒
-ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว เชิญเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ
- นายกรกต คัดได้ (ส.อบต. หมู่ ๑๒) -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายกรกต คัดได้ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ เสนอ
นายมนัส ดุลกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๓

- นายโชคชัย บั๊กด (ส.อบต. หมู่ ๑๕)
นางสุพิน จำปาโพธิ์ (ส.อบต. หมู่ ๔)
นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม
นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายโชคชัย บั๊กด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ รับรอง
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสุพิน จำปาโพธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ รับรอง
- ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
- ไม่มี
- เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายมนัส ดุกกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนที่ ๓
- สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ คน คือ
- ๑.นางสุพิน จำปาโพธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
 - ๒.นางดาวเรือง โสมคำพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
 - ๓.นายมนัส ดุกกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓
- ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามท่านด้วยครับ
- ๔.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว (สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๒ คน)**
- นายบุญชู ชาไรสง (ประธานสภาฯ)
นางสาวลดาชาติ แพงแสงไพศาล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.)
- เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวทุกท่าน ในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว อ้างตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนด หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
- (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ
 - (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
 - (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน
 - (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นกรรมการ ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสองคน
 - (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
 - (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน
 - (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)
 - (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ
 - (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด เป็น กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และ ท้องถิ่นอำเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการ ตาม (๒) จำนวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น

และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ทำให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลเสาดเดียวชุดเดิมพ้นวาระ จึงต้องเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยมาจากสมาชิกสภา ท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๒ คน

นายบุญชู ชาโธสง
(ประธานสภาฯ)

-ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจากสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว จำนวน ๒ คน โดยให้เสนอชื่อครั้งละ ๑ คน พร้อมผู้ รับรอง เชิญเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว คนที่ ๑ เชิญครับ

นางดาวเรือง
โสมคำพา
(ส.อบต. หมู่ ๘)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางดาวเรือง โสมคำพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เสนอ นายบุญชู ชาโธสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว คนที่ ๑

นายอรรถพล จอกนาค
(ส.อบต. หมู่ ๒)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอรรถพล จอกนาค สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ รับรอง

นายสัมพันธ์
ประنامهตั้ง
(ส.อบต. หมู่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์ ประنامهตั้ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ รับรอง

นายบุญชู ชาโธสง
(ประธานสภาฯ)

-ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายบุญชู ชาโธสง
(ประธานสภาฯ)

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายบุญชู ชาโธสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว คนที่ ๑

-ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ

นายอรรถพล จอกนาค
(ส.อบต. หมู่ ๒)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอรรถพล จอกนาค สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เสนอ

นายไสว ทองภูบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว คนที่ ๒

นายมนัส ดุลกลาง
(ส.อบต. หมู่ ๑๓)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายมนัส ดุลกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ รับรอง

นายวิมล ลาดหลาว
(ส.อบต. หมู่ ๖)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายวิมล ลาดหลาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ รับรอง

- นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม
 นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
 นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภา อบต.)
 นางลำไย ภาชี (ส.อบจ.บร. เขต อ.หนองหงส์)
 นายสุรพล สังข์รัมย์ (กำนัน ต.เสาดเดียว)
 นายปณิธาน แจ่มแจ้ง (ผอ.รร.บ้านหนองกก)
 นางสาวลดาชาติ แพงแสงไพศาล (รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.)
 นายบุญชู ชาโธสง (ประธานสภา อบต.)
- ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
- ไม่มี
- เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายไสว ทองภูบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว คนที่ ๒
- สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ๒ คน คือ
- ๑.นายบุญชู ชาโธสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
 - ๒.นายไสว ทองภูบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐
- ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
- รับทราบ
- เรื่องอื่นๆ
- มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ เชิญครับ
- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวทุกท่านที่ได้เข้ามาาร่วมกันพัฒนาตำบลเสาดเดียวของเราทุกคน และขอแสดงความยินดีกับ ท่านนายกคำสิงห์ กุนแก้ว คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านบุญชู ชาโธสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวด้วยค่ะ
- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวทุกท่าน คณะผู้บริหารทุกท่าน และประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว
- เนื่องจากในช่วงนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ จึงอยากให้ทุกท่านเฝ้าระวังในชุมชน หมู่บ้าน ของพวกท่าน
- ขอบคุณครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละภูมิภาคของประเทศ มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ไว้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยโรงเรียนในตำบลเสาดเดียวจัดการเรียนการสอนคือ
- การเรียนแบบ On- site** คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัย
- การเรียนแบบ On-Line ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
- การเรียนแบบ On- hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน
- เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียวทุกท่าน
- เนื่องจากอำเภอหนองหงส์ จะดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรมวันหอมแดง แข่งเรือยาว อำเภอหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ บริเวณหนองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอหนองหงส์ชนิดอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย ซึ่งในปีนี้อำเภอขอความร่วมมือให้แต่ละตำบลร่วมออกบูทผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละตำบล และ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล LOVE FOR RUN ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะทาง ๔.๓ กิโลเมตร ค่าสมัคร + เสื้อจำนวน ๓๙๐.-บาท ค่ะ
- มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

นายบุญชู ชาโธสง
(ประธานสภา อบต.)

ไม่มี

- เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) อรรถพล จอกนาค ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายอรรถพล จอกนาค)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

(ลงชื่อ) บุญชู ชาโธสง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญชู ชาโธสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

บันทึกรายงานการประชุม ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวแล้ว เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ) ประจวบ กุ่มนอก ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ
(นายประจวบ กุ่มนอก)

(ลงชื่อ) ทองรัน ปฎิพันโด กรรมการตรวจบันทึกฯ
(นายทองรัน ปฎิพันโด)

(ลงชื่อ) ดาวเรือง โสมคำพา กรรมการตรวจบันทึกฯ/เลขานุการ
(นางดาวเรือง โสมคำพา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙